

Gia-dinh Hương-đạo

Hương-đạo Quảng-bình

Ngày 8 và 9 Mai, tôi đi ngang Quảng-bình, có đến thăm anh Demay, chủ sở rượu Sica ở Đồng-hới, làm Commissaire Local cho các đoàn Hương-đạo Quảng-bình. Gặp tôi anh Demay tay bắt mặt mừng, ân cần sốt sắng mời tôi ăn cơm để cho anh được dịp mà nói chuyện lâu; vì tôi là khách lữ thứ, không được lắm thì giờ nên tôi từ bữa cơm anh Demay đãi tôi. Trong hơn một tiếng đồng-hồ anh nói với tôi những nỗi nhọc nhằn khốn khổ mà anh cùng anh em Hương-đạo đã trải qua Tôi nghe mà cảm động, biết rằng đoàn hương-đạo Quảng-bình mà ngày nay có được, mà lại có cơ sở vững vàng, thì cái công của anh Demay không nhỏ. Trong khi nói chuyện này qua chuyện

kia, cũng nằm trong câu chuyện Hường-đạo, tôi hồi ức lại bước đường mà anh em hường-đạo đã đi qua, tôi cho là một bước đường rất dài, phải nhiều nhẫn-nại, nhiều nghị lực mới có ngày nay được. Anh Demay đối với bạn thanh-niên ta có lòng quá yêu dấu, sốt sắng, tôi xin có lời thành-kính nêu lên cho anh em ta biết mà thương lại anh Demay, chỉ lấy lòng mà tạ lòng vậy.

Sau khi anh cho tôi xem các sổ sách giấy tờ về các đoàn hường-đạo Quảng-binh xong rồi, thì anh dẫn đường tôi đi lên nhà hội quán hường-đạo. Anh Demay ăn làm có kỹ cương lắm. Tôi không biết khen tấm lòng hăng-hái của anh sau khi thấy cái nhà Hội quán Hường-đạo Đồng-hới.

Sau khi thăm anh Demay, tôi còn có dịp thăm anh Ozaune là thầy dạy hát cho anh em hường-đạo ta. Tôi lại gặp anh Huỳnh-tăng-Khiêm. Phó Hội-trưởng Hường - đạo, Hồng-lô

tự-khánh làm Phán-sự tòa Sứ
Đồng-hới. chiều lại gặp anh
Nguyễn-tô-Điềm, Đốc-học, anh
Nguyễn-trung-Thâm, thương-
gia, là những người có công
lớn với đoàn hướng-đạo Quảng
bình.

Tôi lấy làm tiếc là trong
dịp tôi ở Đồng-hới, không được
gặp anh Astier, chủ thương
chánh Quảng-khe, là chủ hội
hướng-đạo Quảng-bình, anh
Laurent, chủ sở kiểm-lâm, anh
Bayer, chủ thương chánh Lệ-
thủy, là những người ân-nhân
của hướng-đạo. Cái gia -đình
hướng-đạo Quảng-Bình ta là
một cái gia-đình rất qui Anh
em họ thương nhau, mến nhau
nâng đỡ nhau hơn là cật ruột
Tôi rất vui mà nhận thấy
cái tình thân-ái của anh em
họ đối với nhau.

Trong khi tôi ở Đồng-hới
tôi lại đi tìm anh em Hướng-
đạo mà thăm tận nhà. Nhưng
rủi thay nhiều anh em đi vắng.
Một điều mà tôi lấy làm rất
cảm động là tôi thấy sau khi
tôi đi tìm anh em thăm mà
không được gặp một người

thì anh em họ đi tìm tôi khắp nơi để mà thăm tôi, tôi đi đến nhà hàng đồ chạp, đi đến hội Lạc-thiện, đi đến khách sạn, đâu đâu cũng nghe nói anh em sốt sắng đi tìm tôi mà thăm, mà tiếc là không gặp được tôi.

Nhưng đã là hai quả tim biết thương nhau, muốn tìm nhau, thì quả địa cầu cũng không lấy làm to được. Chiều lại tôi được cái may mắn là gặp gần đủ mặt anh em Hương-đạo Quảng-binh, người thi đoàn năm đoàn ba tìm tôi mà gặp giữa đường, người thi đến chờ tôi tại khách sạn, tối lại tôi trở lại thăm anh Demay, có gặp lại anh Đốc Diêm, chúng tôi trò chuyện rất lâu rồi rủ nhau lên tại hội quán, được gặp nhiều anh em trong ban

trị sự và nhiều anh em đến học lớp ban đêm.

Sáng ngày 9 mai tôi từ già Đồng-hới lên đường đi ra Hà-tĩnh, trong lòng man mác mối tình yêu mến anh em Hương-đạo Quảng-binh.

Khi ra tới ngang cửa đồn

Khi xe tôi ngang qua dưới
Thương-chánh Quảng-khê, tôi
muốn xuống mà bắt tay anh
Astier để chào nhau. Nhưng
khi ấy là 12 giờ trưa tôi nghĩ
tuy rằng đã là anh em Hường-
đạo thì anh Astier cũng vui
mà tha thứ cho tôi đến
phiền anh không cho anh ngủ,
nhưng tôi lại nhớ lại anh As-
tier có vợ có con, mình lấy
tình Hường-đạo mà đến khuấy
anh lúc trưa, thì có điều không
tiện. Vì nghĩ đến đó mà tôi
phải bỏ mất một cái dịp gặp
anh Astier. Xin anh tha lỗi
cho tôi nghe. Còn non, còn
nước, còn dài rồi anh em ta
còn nhiều phen hội ngộ.

Trong khi tôi ở Quảng-
bình lên đường mà nhớ lại
cái thịnh tình của anh em
Hường-đạo đối với tôi, thì tôi
rất vui vẻ mà ghi nhớ điều
này, là trong dịp tôi ra thăm
anh em tại Đồng-hới, tôi đã
tặng thêm cho anh em được
một người anh ruột, mà anh
em Quảng-bình quá yêu tôi
mà cho tôi lại một bầy em rất
yêu dấu.

Xa xuôi, thương nhau xin
nhớ lời nhau!

*Hương - Đạo - đoàn ở
Vinh*

Mới rồi tôi đi ngang Vinh, tôi có ghé lại thăm bạn hương đạo ta là ông Tham-Tránh lúc trước ở Quảng-bình nay dời ra làm việc tại tòa sứ Vinh.

Ông Tránh rất nhiệt tâm với Hương đạo-đoàn. Từ khi ông ra Vinh đã nhiều lần viết thư mời anh Võ-thành-Minh Commissaire Local ở Hué về ra Vinh giúp cho ông ta một tay.

(Xem qua bên kia)

(Tiếp theo bên kia)

Tôi cũng có đi yết kiến quan Tổng-Đốc Vinh là S.E. Ung Ủy, và quan Công sứ Nghệ-an là M. Lagrèze, hai ngài rất sẵn lòng tán thành việc lập Hướng Đạo đoàn tại Vinh. Hai ngài chỉ khuyên anh em Hướng Đạo bền tâm trí mà lập lên một vài Troupes cho có kỷ-cương để cho anh em thiếu niên xem để làm gương.

Mong rằng anh em thiếu-niên ai hâm - mộ chủ nghĩa hướng đạo xin đến tìm ông Tham-Tránh mà bàn định việc lập Hướng Đạo đoàn tại Vinh.

LÊ-THANH-CẢNH